

Tất cả mọi tổ chức, cá nhân tác động vào rừng để khai thác gỗ, lâm sản đều phải chấp hành các quy định của Quy chế này. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật hiện hành.

KT. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn
Thủ trưởng

NGUYỄN VĂN ĐĂNG

BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ

THÔNG TƯ số 13/1998/TT-TCCP ngày 30/12/1998 hướng dẫn sửa đổi một số điểm trong Thông tư hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Ngày 4 tháng 8 năm 1997, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đã ban hành Thông tư số 151/TCCP-TC hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Sau một thời gian thực hiện, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn sửa đổi một số điểm trong công tác quản lý cán bộ quy định tại phần III mục 1, 2 và phần IV mục 1 của Thông tư này như sau:

1. Tại điểm a mục 1 phần III quy định "việc bổ nhiệm Phó trưởng ban và các ủy viên Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh, sau

khi có sự thỏa thuận bằng văn bản của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, nay được sửa lại như sau:

"Việc bổ nhiệm Phó trưởng ban và các ủy viên Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh".

2. Tại mục 2 phần III quy định về thẩm quyền quyết định cho công chức, viên chức của Ban quản lý đi học tập, nghiên cứu, tham quan, công tác ở nước ngoài, nay được sửa lại như sau:

"- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban, ủy viên Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh đi học tập, nghiên cứu, tham quan, công tác ở nước ngoài theo đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh.

- Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quyết định cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban, ủy viên Ban quản lý khu công nghệ cao đi học tập, nghiên cứu, tham quan, công tác ở nước ngoài theo đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý khu công nghệ cao.

- Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ quyết định cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban, ủy viên Ban quản lý khu công nghiệp liên tỉnh đi học tập, nghiên cứu, tham quan, công tác ở nước ngoài theo đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý khu công nghiệp liên tỉnh.

- Trưởng ban Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh, Trưởng ban Ban quản lý khu công nghệ cao, Trưởng ban Ban quản lý khu công nghiệp liên tỉnh quyết định cử công chức thuộc quyền quản lý của mình đi học tập, nghiên cứu, tham quan, công tác ở nước ngoài (trừ các đối tượng đã nói ở trên) và chịu trách nhiệm về quyết định của mình".

3. Tại mục 1 phần IV quy định về biên chế - quỹ tiền lương, nay được sửa lại như sau:

06666664

" - Kế hoạch biên chế, quỹ tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh nằm trong kế hoạch biên chế, tiền lương hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi được Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thông báo kế hoạch biên chế, quỹ tiền lương của tỉnh, Ủy ban nhân dân phân bổ số lượng biên chế và quỹ tiền lương cho Ban quản lý khu công nghiệp.

- Kế hoạch biên chế, quỹ tiền lương của Ban quản lý khu công nghệ cao nằm trong kế hoạch biên chế, tiền lương hàng năm của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Sau khi được Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thông báo kế hoạch biên chế, quỹ tiền lương của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ phân bổ số lượng biên chế và quỹ tiền lương cho Ban quản lý khu công nghệ cao.

- Kế hoạch biên chế, quỹ tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp liên tỉnh do Ban xây dựng theo hướng dẫn chung gửi Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính. Sau khi xem xét, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thông báo số lượng biên chế, quỹ tiền lương hàng năm của Ban quản lý khu công nghiệp liên tỉnh.

- Công chức tuyển mới vào biên chế phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn của ngạch công chức được bổ nhiệm và thực hiện chế độ thi tuyển dụng quy định tại Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức".

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Một số điểm quy định trong Thông tư số 151/TCCP-TC ngày 4/8/1997 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trái với Thông tư này đều bãi bỏ./.

Bộ trưởng, Trưởng Ban
Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

ĐỖ QUANG TRUNG